

Chuẩn Bị Để Tham Gia Chương Trình Tài Trợ Công



Mẹo Hay Để Hiểu Cách Áp Dụng Chương Trình Tài Trợ Dịch Vụ Giữ Trẻ Ở Oregon

Tham gia vào các chương trình tài trợ công có thể tác động đáng kể đến sự thành công của cơ sở kinh doanh dịch vụ giữ trẻ của bạn. Không chỉ là hỗ trợ về tài chính - những chương trình này có thể giúp bạn điều hành doanh nghiệp của mình tốt hơn. Bằng sự hỗ trợ bổ sung, bạn có thể đầu tư vào những thứ như công nghệ tốt hơn, đào tạo nhân viên và cải thiện không gian của mình. Điều này có nghĩa là hoạt động suôn sẻ hơn, trẻ em hạnh phúc hơn và tương lai an toàn hơn về mặt tài chính. Bằng cách tận dụng tối đa nguồn tài trợ từ quỹ công, bạn không chỉ quản lý được ngân sách của mình; bạn đang thiết lập chương trình chăm sóc trẻ của mình để đạt được thành công lâu dài, biến nó thành một nơi tuyệt vời để trẻ học hỏi và phát triển.

Oregon Đang Thay Đổi



Do điều kiện về tư cách hợp lệ của gia đình mở rộng, các chủ cơ sở giữ trẻ có nhiều cơ hội hơn để tham gia vào các chương trình tài trợ công của Oregon.



Số lượng Ghi danh vào chương trình Chăm sóc Ban ngày Theo công việc (ERDC) đã tăng 52% trong vòng hai năm qua. Hơn 14.000 gia đình ở Oregon hiện đang ghi danh. Người điều hành cũng cần tham gia vào ERDC.



Việc tham gia vào các chương trình tài trợ công có thể giúp bạn thiết lập hệ thống giám sát để chuẩn bị cho bạn tiếp cận các hình thức cấp vốn sẵn có khác, chẳng hạn như trợ cấp và cho vay.

Lời Khuyên Và Mẹo Hay

UHiểu các yêu cầu về điều kiện tư cách hợp lệ và yêu cầu tuân thủ: Tự làm quen với các yêu cầu cụ thể về điều kiện tư cách hợp lệ đối với các chương trình tài trợ công của Oregon để đảm bảo cơ sở giữ trẻ của bạn đủ điều kiện và có thể luôn tuân thủ quy định.

Sắp xếp hồ sơ tài chính: Duy trì hồ sơ tài chính rõ ràng và có tổ chức, bao gồm ngân sách, khai báo thu nhập và báo cáo chi phí, để thể hiện trách nhiệm và sự tuân thủ tài chính.

Luôn cập nhật tin tức: Luôn cập nhật những thay đổi và cập nhật về các chương trình tài trợ công của Oregon. Đăng ký nhận các bản tin liên quan, tham dự hội thảo và cộng tác với các chủ cơ sở giữ trẻ khác, những người có kinh nghiệm với các chương trình tài trợ công của Oregon. Chia sẻ những hiểu biết sâu sắc, những phương pháp hay nhất và học hỏi từ kinh nghiệm của họ.

Tích hợp công nghệ: Nắm bắt công nghệ để tinh gọn hoạt động. Xem xét triển khai Hệ thống quản lý giữ trẻ (CCMS), kế toán, tài chính hoặc các hệ thống lưu trữ hồ sơ kỹ thuật số khác và các công cụ liên lạc để nâng cao hiệu quả.

Truy cập Hỗ trợ và Tư vấn Kỹ thuật: Tìm kiếm và tương tác với các nguồn lực của địa phương và tiểu bang để cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật. Thiết lập kết nối với các chuyên gia về quản lý kinh doanh dịch vụ giữ trẻ, tài chính và tuân thủ. Tận dụng những hiểu biết chuyên sâu của họ để vượt qua sự phức tạp của chương trình tài trợ công, đảm bảo việc kinh doanh dịch vụ giữ trẻ của bạn được cung cấp đầy đủ thông tin và có chiến lược định vị để thành công.

Các Bước Chuẩn Bị Cho Chương Trình Tài Trợ Công

Tìm hiểu

Tìm hiểu các tiêu chí điều kiện tư cách hợp lệ của chương trình tài trợ.

Tổ chức

Thiết lập hệ thống sắp xếp thông tin tài chính.

Lập hồ sơ

Thiết lập hệ thống ghi lại việc ghi danh và tình trạng chuyên cần.

Giám sát

Thiết lập hệ thống giám sát để đảm bảo tuân thủ chương trình tài trợ và các yêu cầu cấp phép.

Tương tác

Tham gia các khóa đào tạo và cơ hội tư vấn để tối đa hóa tác động.

Chuẩn Bị Tham Gia Chương Trình Tài Trợ Công



Nguồn Lực Hỗ Trợ Hiểu Cách Áp Dụng Chương Trình Tài Trợ Dịch Vụ Giữ Trẻ Ở Oregon

Nhấp vào hoặc sao chép đường liên kết dưới đây để tìm hiểu thêm!

First Children's Finance

<https://www.firstchildrensfinance.org/>

First Children's Finance cùng với DELC đang nỗ lực nâng cao tính bền vững tài chính của các cơ sở cung cấp dịch vụ giữ trẻ hiện có ở Oregon và định hướng các nỗ lực xây dựng nguồn cung và hỗ trợ kinh doanh dài hạn. First Children's Finance cung cấp các khóa đào tạo kinh doanh miễn phí, tư vấn trực tiếp và cơ hội tham gia vào các nhóm định hướng kinh doanh.

Regional Child Care Resource & Referral (CCR&R)

<https://www.oregon.gov/delc/programs/pages/child-care-resource-referral.aspx>

CCR&R đóng vai trò quan trọng trong việc tuyển mộ và hỗ trợ các chương trình chăm sóc và giáo dục tuổi ấu thơ tại nhà trẻ và tại trung tâm giữ trẻ, tạo điều kiện mở rộng các dịch vụ chất lượng cao thông qua việc cung cấp các nguồn lực và hỗ trợ kỹ thuật.

Regional Early Learning Hub (Trung Tâm Giáo Dục Tuổi Ấu Thơ Tại Khu Vực)

<https://www.oregon.gov/delc/programs/pages/hubs.aspx>

Các Trung tâm Giáo dục Tuổi ấu thơ của Oregon kết nối và điều phối một cách chiến lược các chương trình và dịch vụ khác nhau ở cấp khu vực, ưu tiên tiếng nói của các cộng đồng bị thiệt thòi và tạo điều kiện hợp tác để giải quyết hiệu quả nhu cầu của cơ sở cung cấp dịch vụ giữ trẻ và giáo dục tuổi ấu thơ, của trẻ nhỏ và gia đình.

Oregon Child Care Alliance (OCCA) (Liên minh Dịch vụ Giữ trẻ Oregon)

<https://nhpdx.org/oregon-childcare-alliance/>

Oregon Child Care Alliance, được điều hành thông qua Neighborhood House, là Liên minh Dịch vụ Chia sẻ cung cấp các dịch vụ cho các chủ doanh nghiệp chăm sóc trẻ em để chia sẻ các nguồn lực hỗ trợ, bao gồm chiết khấu mua hàng theo nhóm, khai thuế, huấn luyện, đào tạo và các công cụ quản lý kinh doanh. Oregon Child Care Alliance cung cấp các giải pháp huấn luyện kinh doanh và giữ trẻ miễn phí cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ giữ trẻ.

Employment Related Day Care (ERDC) (Chăm sóc Ban ngày Theo công việc)

<https://www.oregon.gov/delc/providers/pages/erdc-providers.aspx>

Chương trình Oregon's Employment Related Day Care (ERDC) đóng vai trò là sáng kiến trợ giá dịch vụ giữ trẻ của tiểu bang, cung cấp hỗ trợ tài chính cho các gia đình lao động có thu nhập thấp để trang trải chi phí giữ trẻ và hỗ trợ các bậc cha mẹ tham gia vào các chương trình làm việc, giáo dục hoặc đào tạo nghề.

Preschool Promise

<https://www.oregon.gov/delc/programs/pages/preschool-promise.aspx>

Chương trình Preschool Promise của Oregon cung cấp giáo dục phẩm chất tốt cho trẻ từ ba đến bốn tuổi trong các gia đình thu nhập thấp, nuôi dưỡng một nền tảng vững vàng cho thành công tương lai bằng cách cung cấp các lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ đa dạng và các nguồn lực hỗ trợ để gia đình tương tác, với mục tiêu chung là đảm bảo khả năng tiếp cận phổ cập với trải nghiệm giáo dục tuổi ấu thơ có chất lượng cho tất cả trẻ em Oregon.

Baby Promise

<https://www.oregon.gov/delc/programs/pages/baby-promise.aspx>

Chương trình Baby Promise của Oregon tìm cách cung cấp dịch vụ chăm sóc và giáo dục tuổi ấu thơ chất lượng cao để tiếp cận cho trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi đến ba tuổi, đặc biệt nhắm đến các gia đình có thu nhập thấp trong các cộng đồng đang phải đối mặt với những thách thức trong việc đảm bảo và duy trì dịch vụ chăm sóc có chất lượng, với việc thí điểm liên tục để cải tiến các chiến lược mở rộng dịch vụ chăm sóc trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi trên toàn tiểu bang.

Employment Related Day Care (ERDC) (Chăm sóc ban ngày theo công việc)



Tổng Quan Về Chương Trình

Đây là chương trình gì?

Chương trình Oregon's Employment Related Day Care (ERDC) của Oregon là chương trình trợ giá dịch vụ giữ trẻ của tiểu bang nhằm hỗ trợ tài chính cho các gia đình lao động có thu nhập thấp, giúp họ trang trải chi phí giữ trẻ trong khi cha mẹ đi làm, đi học hoặc tham gia chương trình đào tạo nghề.

Chương trình có những yêu cầu gì?

Để trở thành nhà cung cấp ERDC, bạn phải:

- Tuân thủ quy chế của Child Care Licensing Division (CCLD) (Ban cấp phép dịch vụ giữ trẻ), nếu có.
- Hoàn thành bắt buộc chương trình đào tạo về bảo đảm an toàn và sức khỏe trong dịch vụ giữ trẻ.
- Vượt qua sự kiểm tra lý lịch thông qua Central Background Registry (CBR) (Trung tâm đăng ký lý lịch).

Làm sao để nộp đơn đăng ký?

Để trở thành nhà cung cấp ERDC, bạn cần hoàn thành Child Care Provider Listing Form (Mẫu đăng ký niêm yết nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ) và gửi đến Direct Pay Unit (DPU).

Nhà cung cấp dịch vụ được chi trả như thế nào?

Sau khi được Department of Early Learning and Care (DEL) (Sở Chăm sóc và Giáo dục Tuổi ấu thơ) phê duyệt và niêm yết là nhà cung cấp ERDC, bạn có thể bắt đầu cung cấp dịch vụ giữ trẻ cho các gia đình nhận trợ cấp ERDC. Các nhà cung cấp ERDC có thể hoàn thành Child Care Billing Form (Biểu mẫu hóa đơn dịch vụ giữ trẻ) dựa trên tình trạng chuyên cần của trẻ dự kiến cho tháng sắp tới hoặc tình trạng chuyên cần thực tế của tháng trước. Biểu mẫu hóa đơn dịch vụ giữ trẻ được gửi đến DPU, sau đó các khoản thanh toán được giải quyết trong vòng bốn ngày kể từ ngày nhận đối với các nhà cung cấp dịch vụ tại nhà và bảy ngày kể từ ngày nhận đối với trung tâm cung cấp dịch vụ. Các nhà cung cấp được hưởng thêm 9% cho các khoản thanh toán được xử lý muộn.

Làm cách nào tôi duy trì sự tuân thủ chương trình?

- Tuân thủ các quy chế của CCLD theo quy định.
- Gửi Biểu mẫu hóa đơn dịch vụ giữ trẻ hàng tháng một cách kịp thời, nêu chi tiết thông tin chính xác về tình trạng chuyên cần dự kiến mỗi tháng.
- Chuẩn bị và hợp tác với các chuyến thăm địa điểm được công bố hàng năm bằng cách duy trì hồ sơ tài chính và sổ sách chính xác, đồng thời đảm bảo cơ sở tuân thủ các điều kiện về sức khỏe và an toàn.
- Tuân thủ các chính sách lưu giữ hồ sơ, lưu trữ hồ sơ nhân viên và trẻ em trong tối thiểu hai năm sau khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc dịch vụ giữ trẻ..

Những lợi ích của việc tham gia là gì?

Việc tham gia ERDC mang lại cho các chủ cơ sở dịch vụ giữ trẻ một nguồn thu nhập đáng tin cậy, đảm bảo sự ổn định tài chính. Bằng cách phục vụ các gia đình đủ điều kiện hợp lệ, các nhà điều hành cơ sở đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ cộng đồng, cung cấp các dịch vụ giữ trẻ có chất lượng cho những người không đủ khả năng chi trả. Việc tham gia vào ERDC và các chương trình tài trợ khác mang lại cơ hội thiết lập các hệ thống giám sát và tuân thủ chặt chẽ, giúp tiếp cận các hình thức tài trợ khác dễ dàng hơn, chẳng hạn như trợ cấp và cho vay.

Employment Related Day Care (ERDC)

(Chăm sóc ban ngày theo công việc)



Tự Thẩm Định Tư Cách Đủ Điều Kiện

Phần tự thẩm định này có thể giúp bạn đánh giá tư cách đủ điều kiện hợp lệ của mình để tham gia vào chương trình Employment Related Day Care (ERDC) của Oregon bằng cách gói gọn các yêu cầu về điều kiện hợp lệ để tham gia chương trình trong một danh sách, tạo điều kiện để bạn xem lại các hoạt động của chương trình, bằng cấp của nhân viên, các yêu cầu về cấp phép và nhiều điều khác! Đánh giá này có thể giúp bạn xác định và giải quyết các lĩnh vực cần cải thiện trước khi đăng ký, nâng cao năng lực của bạn để cung cấp dịch vụ có chất lượng cho các gia đình có nhu cầu. Nếu có những lĩnh vực vẫn còn bỏ ngỏ, hãy tìm kiếm cơ hội đào tạo hoặc tư vấn kinh doanh để được hỗ trợ.



Đánh dấu vào ô bên cạnh tuyên bố mà bạn thấy đúng.

<input type="checkbox"/>	Tôi có thể tuân thủ các quy định của Ban Cấp phép dịch vụ giữ trẻ (CCLD), nếu có quy định.
<input type="checkbox"/>	Tôi có thể theo dõi tình trạng chuyên cần hàng tháng của những trẻ em tham gia ERDC và đang ghi danh vào chương trình của tôi.
<input type="checkbox"/>	Tôi có thể lập hồ sơ các kiểm tra lý lịch tư pháp đã hoàn thành và thỏa đáng cho tất cả nhân viên và trả phí thực hiện việc kiểm tra lý lịch tư pháp theo yêu cầu.
<input type="checkbox"/>	Tôi có thể trả lương cho nhân viên của mình theo mức lương tối thiểu của tiểu bang và địa phương.
<input type="checkbox"/>	Tôi có thể đảm bảo tất cả nhân viên hoàn thành khóa đào tạo bắt buộc, bao gồm Sức khỏe và An toàn, Sơ cứu/CPR, Báo cáo bắt buộc, Ngủ an toàn và Xử lý chế biến thực phẩm.
<input type="checkbox"/>	Tôi có thể theo dõi số giờ đào tạo hoặc giáo dục chính quy hàng năm của nhân viên.
<input type="checkbox"/>	Tôi có thể kiểm tra điều kiện hợp lệ của mình theo quy định của chương trình để nhận mức giá cao hơn dựa trên việc đáp ứng các yêu cầu đào tạo của Cơ quan đăng ký Oregon trực tuyến (ORO).
<input type="checkbox"/>	Tôi có thể tiến hành kiểm định chì trong nước và đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về phòng chống hỏa hoạn, sơ tán và sức khỏe/an toàn.
<input type="checkbox"/>	TÙY CHỌN - Tôi có thể tham gia Spark và kiểm tra Xếp hạng Sao Spark để hội đủ điều kiện hợp lệ để nhận khuyến khích hàng tháng.
<input type="checkbox"/>	Tôi có thể làm việc với CCR&R tại địa phương của mình để thu hút và ghi danh các gia đình được ERDC phê duyệt.
<input type="checkbox"/>	Tôi có thể xác nhận rằng chương trình giảng dạy của chương trình phù hợp với sự phát triển của trẻ và mang lại nhiều cơ hội học tập đa dạng.



Tổng Quan Về Chương Trình

Đây là chương trình gì?

Chương trình Preschool Promise của Oregon là một sáng kiến do tiểu bang tài trợ ở Oregon được thiết kế để cung cấp giáo dục mầm non chất lượng cao cho trẻ em ở các gia đình có thu nhập thấp. Mục đích của chương trình là mang lại cho trẻ em ba và bốn tuổi khả năng tiếp cận các cơ hội giáo dục tuổi ấu thơ để thiết lập nền tảng vững chắc cho thành công trong tương lai.

Chương trình có những yêu cầu gì?

Để nhận được tài trợ từ Preschool Promise, bạn phải:

- Tuân thủ quy chế của Child Care Licensing Division (CCLD) (Ban cấp phép dịch vụ giữ trẻ), nếu có.
- Tham gia chương trình Spark.
- Thiết kế chương trình giảng dạy theo các tiêu chuẩn Mẫu giáo và Giáo dục tuổi ấu thơ của Oregon.
- Thường xuyên tiến hành sàng lọc năng lực phát triển và các bài đánh giá cho trẻ em.

Làm sao để nộp đơn đăng ký?

Cơ hội dành cho các chủ cơ sở giữ trẻ tham gia Preschool Promise được mở hàng năm và có thể thay đổi theo năm và khu vực. Để đăng ký, các nhà điều hành phải đăng ký vào Electronic Grant Monitoring System (EGMS) (Hệ thống giám sát tài trợ điện tử) và gửi mẫu W-9 để thiết lập ID nhà cung cấp. Yêu cầu về số lượng vị trí tối thiểu để đăng ký vào chương trình Preschool Promise là bốn vị trí cho các chương trình Registered Family, sáu vị trí cho các chương trình Certified Family và 10 vị trí cho các chương trình Certified Center.

Nhà cung cấp dịch vụ được chi trả như thế nào?

Những cơ sở được tài trợ theo chương trình Preschool Promise gửi yêu cầu thanh toán theo lịch trình giải ngân hàng tháng hoặc hàng quý. Yêu cầu quyền lợi hàng tháng có thể được gửi dưới dạng tiền giải ngân hoặc dựa trên chi phí dự kiến cho tháng hiện tại. Tất cả các yêu cầu quyền lợi và báo cáo được gửi qua EGMS.

Làm cách nào tôi duy trì sự tuân thủ chương trình?

- Tuân thủ các quy chế của CCLD theo quy định.
- Duy trì hồ sơ tài chính chi tiết bao gồm nhưng không giới hạn ở: sổ cái chung, biên lai, hóa đơn và tất cả tài liệu bổ trợ để theo dõi chi tiêu của chương trình.
- Chuẩn bị và hợp tác với các chuyến thăm địa điểm hàng năm bằng cách duy trì hồ sơ tài chính và tình trạng chuyên cần chính xác, đồng thời đảm bảo cơ sở tuân thủ các tiêu chuẩn về sức khỏe và an toàn.
- Đăng ký lại hàng năm để duy trì trạng thái cơ sở nhận tài trợ.

Những lợi ích của việc tham gia là gì?

Việc tham gia vào chương trình Preschool Promise mang đến cho các chủ cơ sở giữ trẻ cơ hội cung cấp dịch vụ giữ trẻ và giáo dục trẻ em chất lượng cao cho các gia đình có thu nhập thấp. Nhà điều hành nhận được bù đắp tài chính cho các dịch vụ của họ, đóng góp vào tiến trình phát triển của trẻ em và nâng cao chất lượng tổng thể của chương trình thông qua việc tham gia Spark. Ngoài ra, các nhà điều hành được hưởng lợi từ các quy trình đăng ký phối hợp, thúc đẩy sự cộng tác và hỗ trợ thông qua các Early Learning Hub (Trung tâm Giáo dục Tuổi ấu thơ).



Tự Thẩm Định Tư Cách Đủ Điều Kiện

Phần tự thẩm định này có thể giúp bạn đánh giá tư cách đủ điều kiện hợp lệ của mình để tham gia vào chương trình Preschool Promise của Oregon bằng cách gói gọn các yêu cầu về điều kiện hợp lệ để tham gia chương trình trong một danh sách, tạo điều kiện để bạn xem lại các hoạt động của chương trình, bằng cấp của nhân viên, các yêu cầu về cấp phép và nhiều điều khác! Đánh giá này có thể giúp bạn xác định và giải quyết các lĩnh vực cần cải thiện trước khi đăng ký, nâng cao năng lực của bạn để cung cấp dịch vụ có chất lượng cho các gia đình có nhu cầu. Nếu có những lĩnh vực vẫn còn bỏ ngỏ, hãy tìm kiếm cơ hội đào tạo hoặc tư vấn kinh doanh để được hỗ trợ.



Đánh dấu vào ô bên cạnh tuyên bố mà bạn thấy đúng.

<input type="checkbox"/>	Tôi có thể tuân thủ các quy định của Ban Cấp phép dịch vụ giữ trẻ (CCLD), nếu có quy định.
<input type="checkbox"/>	Hàng năm tôi có thể cung cấp 900 giờ dịch vụ mỗi năm, ít nhất sáu giờ mỗi ngày từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, bốn ngày mỗi tuần.
<input type="checkbox"/>	Tôi có thể duy trì tỷ lệ chuyên cần hàng tháng của trẻ em ghi danh vào chương trình Preschool Promise là 85%, và không có trường hợp vắng mặt quá 15 ngày.
<input type="checkbox"/>	Tôi có thể duy trì quy mô lớp học 18 học sinh với tỷ lệ người lớn và trẻ em là 1:9.
<input type="checkbox"/>	Tôi có thể đảm bảo rằng đội ngũ giáo viên không được phân công vào nhiều hơn một lớp học Preschool Promise.
<input type="checkbox"/>	Tôi có thể đảm bảo giáo viên chính có trình độ chuyên môn cần thiết và đánh giá năng lực của người trợ giảng.
<input type="checkbox"/>	Tôi có thể lập hồ sơ các kiểm tra lý lịch tư pháp đã hoàn thành và thỏa đáng cho tất cả nhân viên và trả phí thực hiện việc kiểm tra lý lịch tư pháp theo yêu cầu.
<input type="checkbox"/>	Tôi có thể duy trì mức lương theo quy định đối với giáo viên chính và trợ lý.
<input type="checkbox"/>	Tôi có thể đảm bảo tất cả nhân viên đạt được 20 giờ bồi dưỡng chuyên môn hàng năm và chi trả cho các cơ hội bồi dưỡng chuyên môn khi cần thiết.
<input type="checkbox"/>	BẮT BUỘC - Tôi có thể tham gia Spark và kiểm tra Xếp hạng Sao Spark để hội đủ điều kiện hợp lệ để nhận khuyến khích hàng tháng.
<input type="checkbox"/>	Tôi có thể tiến hành đánh giá kết quả theo cấp độ của trẻ ba lần mỗi năm và tiến hành sàng lọc sự phát triển trong vòng 45 ngày kể từ ngày đăng ký.
<input type="checkbox"/>	Tôi có thể tham gia tuyển sinh có điều phối thông qua các Trung tâm Giáo dục Tuổi ấu thơ và liên hệ với gia đình trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được thông tin liên hệ từ Trung tâm.
<input type="checkbox"/>	Tôi có thể tuân thủ các hướng dẫn về Giáo dục Tuổi ấu thơ và Mẫu giáo của Oregon và đảm bảo chương trình giảng dạy phù hợp về mặt văn hóa và ngôn ngữ.



Tổng Quan Về Chương Trình

Đây là chương trình gì?

Chương trình Baby Promise của Oregon là một sáng kiến do tiểu bang tài trợ, tập trung vào việc cung cấp khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc và giáo dục tuổi ấu thơ toàn diện, chất lượng cao cho trẻ từ sơ sinh đến ba tuổi. Chương trình đặc biệt nhắm đến các gia đình có thu nhập thấp trong các cộng đồng đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm và duy trì dịch vụ giữ trẻ chất lượng cao cho trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi.

Chương trình có những yêu cầu gì?

Để trở thành nhà cung cấp dịch vụ thuộc chương trình Baby Promise, bạn phải:

- Tuân thủ quy chế của Child Care Licensing Division (CCLD) (Ban cấp phép dịch vụ giữ trẻ), nếu có.
- Duy trì chương trình giảng dạy và phương pháp giảng dạy có chất lượng cao và phù hợp với sự phát triển.
- Tham gia chương trình Spark và đạt được xếp hạng bốn hoặc năm sao.
- Tiến hành kiểm tra sàng lọc sự phát triển thường xuyên bằng Bảng câu hỏi về Độ tuổi & Giai đoạn.
- Thực hiện đánh giá trẻ hàng quý về tiến độ phát triển.

Làm sao để nộp đơn đăng ký?

Quy trình đăng ký tham gia chương trình Baby Promise được ấn định bởi các nhà thầu Baby Promise được chỉ định theo khu vực. Hãy liên hệ với Nguồn lực hỗ trợ và Giới thiệu dịch vụ giữ trẻ (CCR&R) hoặc Trung tâm Giáo dục Tuổi ấu thơ tại địa phương của bạn để tìm hiểu xem ai là nhà thầu trong khu vực của bạn.

Nhà cung cấp dịch vụ được chi trả như thế nào?

Các nhà cung cấp thuộc chương trình Baby Promise được nhà thầu Baby Promise chỉ định trong khu vực của họ thanh toán trực tiếp. Các nhà thầu của Baby Promise trong khu vực sẽ thanh toán đặt chỗ trước theo hợp đồng hàng tháng. Các khoản thanh toán sẽ không bị ảnh hưởng tiêu cực bởi sự biến động trong tình trạng chuyên cần của trẻ.

Làm cách nào tôi duy trì sự tuân thủ chương trình?

- Tuân thủ các quy chế của CCLD theo quy định.
- Thiết kế chương trình giảng dạy phù hợp với hai cấp độ cao nhất của Spark.
- Duy trì hồ sơ tài chính chi tiết bao gồm nhưng không giới hạn ở: sổ cái chung, biên lai, hóa đơn và tất cả tài liệu bổ trợ để theo dõi chi tiêu của chương trình.
- Chuẩn bị và hợp tác với các chuyến thăm địa điểm hàng năm bằng cách duy trì hồ sơ tài chính và tình trạng chuyên cần chính xác, đồng thời đảm bảo cơ sở tuân thủ các tiêu chuẩn về sức khỏe và an toàn.

Những lợi ích của việc tham gia là gì?

Việc tham gia vào chương trình Baby Promise mang đến cho các chủ cơ sở giữ trẻ cơ hội góp phần vào sự phát triển tuổi ấu thơ của trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi từ các gia đình có thu nhập thấp. Các nhà điều hành nhận được hỗ trợ tài chính để đảm bảo tính bền vững tài chính cho cơ sở kinh doanh của họ. Ngoài ra, việc tham gia Spark QRIS sẽ thúc đẩy cải tiến chất lượng liên tục.



Tự Thẩm Định Tư Cách Đủ Điều Kiện

Phần tự thẩm định này có thể giúp bạn đánh giá tư cách đủ điều kiện hợp lệ của mình để tham gia vào chương trình Baby Promise của Oregon bằng cách gói gọn các yêu cầu về điều kiện hợp lệ để tham gia chương trình trong một danh sách, tạo điều kiện để bạn xem lại các hoạt động của chương trình, bằng cấp của nhân viên, các yêu cầu về cấp phép và nhiều điều khác! Đánh giá này có thể giúp bạn xác định và giải quyết các lĩnh vực cần cải thiện trước khi đăng ký, nâng cao năng lực của bạn để cung cấp dịch vụ có chất lượng cho các gia đình có nhu cầu. Nếu có lĩnh vực vẫn còn bỏ ngỏ, hãy tìm kiếm cơ hội đào tạo hoặc tư vấn kinh doanh để được hỗ trợ.



Đánh dấu vào ô bên cạnh tuyên bố mà bạn thấy đúng.

<input type="checkbox"/>	Tôi có thể tuân thủ các quy định của Ban Cấp phép dịch vụ giữ trẻ (CCLD).
<input type="checkbox"/>	Tôi có thể cung cấp sáu đến mười giờ giữ trẻ mỗi ngày, tổng cộng ít nhất 136 giờ mỗi tháng.
<input type="checkbox"/>	Tôi có thể duy trì tỷ lệ chuyên cần hàng tháng của trẻ em ghi danh vào chương trình Preschool Promise là 85%, và không có trường hợp vắng mặt quá 15 ngày.
<input type="checkbox"/>	Tôi có thể cung cấp thời gian lập kế hoạch và chuẩn bị có trả lương hợp lý cho đội ngũ giảng viên.
<input type="checkbox"/>	Tôi có thể yêu cầu đội ngũ giảng viên phải có Bằng Child Development Associate (CDA) (Cao đẳng chuyên ngành phát triển trẻ em), bằng Cao đẳng hoặc ORO bậc 7 được đào tạo chuyên biệt.
<input type="checkbox"/>	Tôi có thể lập hồ sơ các kiểm tra lý lịch tư pháp đã hoàn thành và thỏa đáng cho tất cả nhân viên và trả phí thực hiện việc kiểm tra lý lịch tư pháp theo yêu cầu.
<input type="checkbox"/>	Tôi có thể phát triển các mô hình kinh doanh đảm bảo mức lương cho nhân viên từ 40.000 đến 45.000 USD hàng năm.
<input type="checkbox"/>	Tôi có thể đảm bảo tất cả nhân viên đạt được 20 giờ bồi dưỡng chuyên môn hàng năm và chi trả cho các cơ hội bồi dưỡng chuyên môn khi cần thiết.
<input type="checkbox"/>	BẮT BUỘC - Tôi có thể tham gia chương trình Spark và đạt được xếp hạng bốn hoặc năm sao.
<input type="checkbox"/>	Tôi có thể đánh giá những cải tiến/cải thiện của chương trình bằng cách sử dụng bằng chứng qua ảnh và video.
<input type="checkbox"/>	Tôi có thể tuân thủ các quy trình do các nhà thầu được chỉ định trong khu vực đặt ra.
<input type="checkbox"/>	Tôi có thể thiết kế chương trình giảng dạy phù hợp với hai cấp độ cao nhất của Spark.
<input type="checkbox"/>	Tôi có thể tiến hành đánh giá hàng quý về tiến độ phát triển trong các lĩnh vực xã hội/cảm xúc, nhận thức, thể chất và giao tiếp.